



142

82

275  
2

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ พ.ต.อ. สถานีตำรวจ นครบาลชนะสงครามอำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สำเนา วิธีพิจารณา วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕ 19

เป็น พยาน พล.ต.ท. ชุมพล โลหะชาละ ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง อัครจิระ อัครสมบูรณ์ นายสุธรรม แสงประทุม กับพวก ผู้ต้องหา

พ.ต.อ. มนตรี ประเสริฐศรี

ต่อหน้า รอง ผบ.น.เหนือ

สอบสวนที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล  
ชื่อ พ.ต.อ.สำเนา วิธีพิจารณา อายุ 49 ปี  
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทรับ)  
รับราชการ เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือ

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่            หมู่ที่            ตำบล             
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน            ชื่อกำนัน             
อำเภอ            จังหวัด             
ชื่อบุคา            ชื่อนารดา           

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้อง  
ขอให้ถ้อยคำว่า สาบานตนแล้ว ขอให้การต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้คือ ข้าฯ รับราชการ เป็นตำรวจ ตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือ มีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เวลาประมาณ 02.00 น. ข้าฯ ได้รับคำสั่ง

ทางโทรศัพท์จาก พล.ต.ต. ชลิต บุณสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือ ให้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ข้าฯ แต่งกายในเครื่องแบบตำรวจ ได้ไปที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามตามคำสั่ง ข้าฯ พบกับ พล.ต.ต. สุวรรณ รัตนชื่น รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และมีคำสั่งให้ข้าฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต่อมาวันเดียวกันเวลาประมาณ 03.00 น. พล.ต.ต. เสน่ห์ สิทธิพันธ์

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กองรักษาการชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ที่หน้า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศึกษากำแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.ศ. เสน่ห์ ฯ ไฉจ้วาง  
 กำลังตำรวจรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีคำสั่งให้ฯ ฯ ควบคุมกำลังตำรวจมีหน้าที่  
 รับผิดชอบบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านท้องสนามหลวง โดยมี พ.ศ.อ.จิระ  
 เครือสุวรรณ ผู้กำกับการ 2 กองปราบปรามควบคุมกำลังตำรวจกองปราบปราม 50 นาย  
 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พ.ศ.อ.จิระ ฯ ไฉจ้วางกำลังตำรวจเรียงรายตามถนนมะขามของท้อง  
 สนามหลวงด้านหน้ามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ป้องกันมิให้คนเข้าไปในมหาวิทยาลัยและคอยตรวจค้น  
 คนที่ออกมาข้างนอกมหาวิทยาลัย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้น ได้มีประชาชนมาชุมนุมกันอยู่ใน  
 จำนวนมากที่บริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้า ฯ กับพวกรับผิดชอบอยู่ ปรากฏว่ามีประชาชนกลุ่ม  
 ใหญ่มาชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณประตูรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านที่ติดกับพิพิธภัณฑ ฯ ส่วนประตู  
 เข้าออกอีกด้านหนึ่งปิด

ครั้นต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 04.00 น. ประชาชนที่ชุมนุมที่หน้าประตู  
 ด้านที่ติดกับพิพิธภัณฑ ฯ มีจำนวนมากเข้าทุกที่มีประชาชนในกลุ่มดังกล่าวได้ใช้ก้อนอิฐขว้างปา  
 ร่วงตะโกนคำท้าทายในลักษณะที่มีการโกรธแค้น เนื่องจากเหตุที่พวกนิสิตนักศึกษาจัดแสดงละคร  
 และมีการแขวนคอบุคคลซึ่งแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายเหมือนกับสมเด็จพระโอรสาธิราช  
 เป็นการดูหมิ่น มีประชาชนบางคนพยายามโยนเชื้อเพลิงไปที่คูยามประตูทางเข้าออกของมหา  
 วิทยาลัย ฯ ซ้ำ ฯ กับพวกได้พยายามห้ามปรามประชาชนไม่ค่อยเชื่อฟัง จึงได้ติดต่อขอคำสั่งเพิ่ม  
 จาก พ.ศ.ศ. เสน่ห์ ฯ และ พ.ศ.ศ. เสน่ห์ ฯ ได้ส่งกำลังของกองกำกับการปราบปรามจลาจล  
 จำนวน 1 หมวด โดยมี พ.ศ.ศ. สำเร้ง อิมส์วราญ ของผู้กำกับการ ฯ เป็นผู้ควบคุมได้มาช่วย  
 ห้ามปรามประชาชนให้ถอยออกไปจากบริเวณหน้าประตู ระหว่างที่ห้ามปรามกันอยู่นี้มีประชาชน  
 จำนวนหนึ่งผลักให้รถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ที่หน้าประตูล้มลงเป็นเหตุให้มันน้ำมันเชื้อเพลิงไหลออก  
 มาและก็มีชายผู้หนึ่งสวมเสื้อสีขาวจำหน้าไม่ใคร่ว่าเป็นผู้ใด ได้จุดไฟที่รถจักรยานยนต์ลุกขึ้น  
 ในทันใดนั้นก็มิใช่อาวุธปืนยิงออกมาจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านหน้าหอประชุม  
 ถูกคนที่จุดไฟและบุคคลอื่นอีก 2-3 คนได้รับบาดเจ็บ ระหว่างนี้เหตุการณ์ได้เกิดทวีความรุนแรง  
 ขึ้น ประชาชนที่เคยแค้นอยู่ก่อนแล้วก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ประชาชนกลุ่มใหญ่ ได้ร้องตะโกนว่า  
 พวกเขามาจับและถึงแก่ความตายแล้ว เหตุใดตำรวจจึงไม่จัดการกับพวกที่ใช้อาวุธปืนยิงออก  
 มา ซ้ำ ฯ กับพวกได้พยายามพูดขอร้องและพยายามกันประชาชนออกไป และชี้แจงให้ประชาชน  
 ทราบว่ากำลังรอรับคำสั่งที่ปฏิบัติอยู่ ผู้ซึ่งมีลักษณะว่าจะเป็นหัวหน้า ซ้ำ ฯ ได้ถามชื่อไว้  
 เขาบอกว่าชื่อ นายณรงค์ ศิริมงคล รูปร่างสูงใหญ่ มีอายุประมาณ 40 ปี เห็นหน้าจำได้  
 และทราบว่าได้มาให้การกับพนักงานสอบสวนแล้ว

ต่อมาวันเดียวกันเวลาประมาณ 06.00 น. ทางตำรวจยังไม่ได้รับคำสั่งให้  
 ใช้อาวุธปืน ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทางประตูซึ่งมีเครื่องกีดขวาง แกรง  
 เข้าไปไม่ได้ ได้ถูกยิงต่อต้านจากภายใน จนต้องถอยออกมา เหตุการณ์ตอนนี้ซ้ำ ฯ กับพวก  
 ไม่สามารถจะกันประชาชนได้อีก เพราะช่องทางประตูเข้าออกดังกล่าวได้มีกำลังต่อต้านของ  
 ศูนย์ยึดถือ ฯ ชุมอยู่ในที่กำบังคอยใช้อาวุธปืนยิงออกมาตลอดเวลา พวกประชาชนที่มีอาวุธปืน

J.C. Muehlethaler

295  
T

**ใบคำให้การ** พ.ท.อ.สำเนา วิศวกรการ พยานชั้นที่ 2

ทกสัน ไคยงไคคอบ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีอาวุธ แต่ก็พยายามจะบุกเข้าไป บางคนก็ปืนรัวพยายามจะบุกเข้าไปและถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

ในวันเดียวกันเวลาประมาณ 07.00 น.เศษ มีประชาชนใจร้อนอันเนื่องมาจากรื่องคดีขวางเข้าไปเกือบถึงหน้าตึกคณะนิติศาสตร์จำนวน 2 คันและเข้า 7 ทราบกันหลังจาก คนขับรถถูกยิงตายการต่อจากนี้ก็มีประชาชนเป็นจำนวนมากพากันเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเข้าไปยังตึกคณะนิติศาสตร์ บางคนเอาเก้าอี้และโต๊ะออกมาทุบทำลายมีที่ท่าจะจุดไฟเผา เหตุการณ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เข้า ๆ ไล่ตีจากรถแล้วเห็นว่าคนที่ประชาชนบุกเข้าไปซึ่งส่วนใหญ่ปราศจากอาวุธเพื่อจะเข้าไปต่อสู้กับพวกที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยนี้ หากเกิดการจู่โจมต่อสู้กันเป็นจำนวนมาก ตำรวจไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่แยกประชาชนว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายใด และลักษณะท่าทีก็มีว่าจะเผาทำลายทรัพย์สินอันเป็นที่เคยมีตัวอย่างมาแล้ว เข้า ๆ จึงได้รายงานทางวิทยุให้ท่านตำรวจว่าไม่สามารถจะรักษาสถานการณ์ได้ขอให้รีบส่งตำรวจเข้าไปเคลียร์พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องขยายเสียงแจ้งให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาจากภายในมหาวิทยาลัยเสียก่อน

ต่อมาได้มีคำสั่งให้ตำรวจเข้าไปปฏิบัติภารกิจภายใน และมีการยิงต่อสู้กัน เข้า ๆ ยังมีพื้นที่อยู่ที่บริเวณหน้าหอประชุม 7 คอยกันประชาชนและคอยช่วยเหลือผู้ที่หลบหนีออกมา และนำตัวมวควบคุมไว้และคอยป้องกันมิให้ถูกประชาชนตี จนเวลาประมาณ 14.00 น. การกวาดล้างภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้า ๆ ทราบว่ามีผู้ถูกจับเป็นจำนวนมากกว่าห้าพัน ซึ่งเป็นคนทั้ง พ.ท.อ. ประยูร โกมารกุล ๗.นคร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือเป็นผู้ควบคุมอยู่

ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เข้า ๆ ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางวิทยุให้ศูนย์อำนวยการทหารบก ทหารเรือ เข้า ๆ ไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ใด

ต่อมาวันที่ 7 ตุลาคม 2519 เข้า ๆ ได้รับคำสั่งจาก พล.ท.ท.สุวรรณ รัตนชั้น รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ให้ไปควบคุมการสอบสวนผู้ต้องหาที่ควบคุมอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวโรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขน และได้ทราบว่าผู้ต้องหาหลายคนมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในมหาวิทยาลัย แจ้งกับ พ.ท.ท.อรุณ วัฒนคุณ สวส.สน.บางยี่เรือว่า เราได้พบนิสิตและนักศึกษาเขาอาวุธไปซ่อนไว้ขณะที่ถูกตำรวจเข้าไปกวาดล้างและสามารถพาไปใช้ได้

ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2519 เวลาประมาณ 12.00 น. เข้า ๆ พร้อมกับ พ.ท.ท.อรุณ 7 พล.ต.ท. เสนีย์ อินธิพันธ์ รอง ผบ.ช.น. กับพวกไปควบคุมนางปริงสุภา วิริยะศิริ นางรำไพ

หัวใจ ได้พากันเข้าไปตรวจค้นของกลางในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งขณะที่เข้าไปถึงนั้น ฝ่ายทหารได้เข้ามารักษาพื้นที่อยู่ ได้พบกับ พันโทนิยม คันธวาคม ผู้บังคับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 ซึ่งได้รับคำสั่งจาก พลโทยศ เพ็ชร์ถิน ๗.อยุธยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก จึงได้ร่วมกันทำการตรวจค้น (ของกลางตรวจค้นได้พบ

1. เอกสารประกอบควบคุม

1.1. ใบอนุญาตให้ใช้อาวุธปืน (ป. 3) เป็นใบของของ 5 นัศ ขนาด 12

ใบอนุญาตเลขที่ 18104/2519 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2519 ของนายอานนท์ อัครธรรมบุรินทร์ใบอนุญาต

จำนวน 1 ฉบับ

A1.2 . ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ( ป.4) เป็นเคี้ยวลูกซอง 5 นัด ขนาด 12 เลขที่ 198829 วิ กท. 1997739 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2519 จำนวน 1 ฉบับ ของนายอานนท์ อัครธรรมผู้รับใบอนุญาต

1.3 . บัตรประจำตัวของนายโพธิ์ ปานพรหมเลขที่ 1/2518 ตำแหน่งลูกจ้าง ประจำกรมสรรพวุฒทหารบก กองบังคับการโรงเรียนสรรพวุฒจำนวน 1 ฉบับ

1.4 . บัตรประจำตัวนักศึกษาเลขที่ 18212/ก. ของนางสาวปิยวรรณ เฟื่องเรือง แผนกช่างก่อสร้าง คณะวิชาช่างโยธา วิทยาลัยอุเทนถวาย จำนวน 1 ฉบับ

1.5 . เอกสารขอความว่า " ชื่อ นันทนา นุชเกษม การไฟฟ้า พักอาศัยอยู่ใน มธ. แต่ปลอดภัย ถ้าไม่ถูกจับให้ไปพบบ้านลุงพันฝั่งธน ถ้าถูกจับให้พอใจประกัน " ได้พบเอกสารดังกล่าวนี้ซ่อนอยู่ในโถหัวใช้ไปร้านของนางปรีธิตา วิริยะศิริทางบ้านหลังซึ่งเป็นชั้นที่วางของ

(2) . อาวุธปืนขนาด . 38 ไม่มีเลขทะเบียน หมายเลขอาวุธปืน 532288 ~~532218~~ ขนาด 4 นิ้ว

จำนวน 1 กระบอก

(3) . กระสุนปืนขนาด . 38 จำนวน 14 นัด พร้อมด้วยกระเป๋ใส่กระสุนจำนวน

1 อัน

(4) . ลูกกระเบิดมือสังหารแบบ เอ็ม เค 2 จำนวน 1 ลูก  
ของกลางหมายเลขที่ 2 ถึง หมายเลขที่ 4 ตรวจพบอยู่ในตู้เก็บหนังสือของแผนกห้อง

สมุดคณะเศรษฐศาสตร์

5 . อาวุธปืนสั้นชนิดทำเอง ขนาด . 22 แบบโอโตเมติก จำนวน 1 กระบอก  
คามไม้ ไม่มีหมายเลขทะเบียน

6 . กระสุนปืนขนาด . 22 จำนวน 4 นัด พร้อมกับแม็กกาซีน 1 อัน

ตรวจพบของกลางหมายเลขที่ 5 และ เลขที่ 6 อยู่ใต้อุณชั้นล่างของคณะเศรษฐศาสตร์

7 . ลูกกระเบิดสังหารชนิดเอ็ม 26 จำนวน 2 ลูก ซ่อนอยู่ในถังขยะของร้านอาหาร

ชั้นล่างของคึกคณะเศรษฐศาสตร์

ซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ ข้าฯ ได้มอบของกลางที่ตรวจพบทั้งหมดให้พันโทนิยม

เจ้าหน้าที่ย้ายทหาร เก็บรวบรวมรักษาไว้ เนื่องจากบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังกล่าวนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายทหาร

ระหว่างที่นางรำไพฯ ถูกควบคุมตัวอยู่ได้พบกับบุคคลที่เอาอาวุธปืนกระสุนปืนและลูก

กระเบิด 1 ลูก ไปซ่อนไว้ในตู้เอกสาร ปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาซึ่งถูกจับมาในคราวเดียวกัน นางรำไพฯ

ได้ชี้ตัวผู้ต้องหาให้ พ.ต.ท.อรุณ พิณอุดม ผู้สอบสวนทราบ พ.ต.ท.อรุณฯ ได้สอบถามผู้ต้องหา

ปรากฏว่าชื่อ วีรพงษ์ ธรรมสุวรรณ เป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ ส่วนพนักงานใหญ่ถนนเสือป่า

ของกลางที่นายวีรพงษ์ ธรรมสุวรรณ นำไปซ่อนไว้นี้ ปรากฏอยู่ตามรายการของกลาง

ที่ตรวจค้นลำดับที่ 2,3 และ 4 .

ข้าฯ ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ต้องหาโดย เป็นความจริง อ่านให้ฟังแล้วรับว่าถูกต้อง  
ลงชื่อ พ.ต.อ. พยาน พ.ต.อ. (.....) สอบสวน พ.ต.อ. (.....) พิมพ์อ่าน.